



ข่าวสิ่งแวดล้อม ประจำ **วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561**

หนังสือพิมพ์ **มติชน** ปีที่ **41** ฉบับที่ **14598** หน้า **7**

Col.Inch : 29.82 Ad Value : 32,802 PRValua (x3) : 98,406

เลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

นางสุดี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ. ประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมประชาสัมพันธ์ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย สถาบันพลาสติก กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย และสมาคมผู้ค้าปลีกไทย รวมทั้งบริษัทผู้ผลิตน้ำดื่มยี่ห้อต่างๆ ลงนามความร่วมมือเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม ซึ่งผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสมัครใจที่จะร่วมกันเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่มโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งจะทำให้ลดปริมาณขยะพลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่มได้ถึง 2,600 ล้านชิ้นต่อปี หรือคิดเป็นน้ำหนัก 520 ตันต่อปี

นายวันชัย ศรีทองคำ (รักษาการ) ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของอาหารและการบริโภคอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า น้ำดื่มบรรจุขวดเป็นผลิตภัณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้เป็นอาหารกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ผู้ผลิตต้องขออนุญาตผลิต ขอรับเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์ และแสดงฉลากให้ถูกต้อง โดยน้ำดื่มที่สะอาดต้องเป็นน้ำที่ผ่านมาตรฐาน ทั้งนี้ การใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม ไม่ได้เป็นข้อบังคับตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2524) เรื่องน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท โดยทั่วไป น้ำดื่มบรรจุขวดจะมีวงแหวนเล็กๆ ด้านล่างฝาคัดผนึกอยู่กับฝาขวด หากยังไม่เปิดขวด วงแหวนนั้นจะไม่ขาดจากกัน ผู้บริโภคสามารถสังเกตรอยเชื่อมต่อกันเป็นช่วงๆ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่าขวดน้ำดื่มยังไม่มีมีการเปิดก่อนถึงมือผู้บริโภค ดังนั้น เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่เป็นไปในมาตรฐานเดียวกันของอุตสาหกรรมน้ำดื่มไทย อย. จึงได้ให้ความร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตาม “โครงการความร่วมมือการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม”

นายวีระ อัครพุทธิพร ประธานกรรมการบริหารและอุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย กล่าวว่า สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย

ได้ส่งเสริมสนับสนุนบริษัทผู้ผลิตน้ำดื่มรายใหญ่ จำนวน 5 ราย เป็นผู้นำในการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม โดยมีข้อตกลงร่วมกันที่จะดำเนินการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม นับจากสินค้าออกจากโรงงานอุตสาหกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สมาชิกหรือผู้ประกอบการใดมีความพร้อมในการบริหารการใช้พลาสติกหุ้มขวดหมัดก่อน สามารถดำเนินการยกเลิกไปก่อนก็ได้ ประกอบด้วย 1) บริษัท บุญรอด เทวดัง จำกัด ผู้ผลิตน้ำดื่มสิงห์ 2) บริษัท เสริมสุข จำกัด มหาชน (จำกัด) ผู้ผลิตน้ำดื่มคริสตัล 3) บริษัท ไทยดรีจค์ จำกัด ผู้ผลิตน้ำดื่มช้าง 4) บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ผู้ผลิตน้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ และ 5) บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตน้ำดื่มคาราบาว นอกจากนี้ สมาคมฯ จะเป็นต้นแบบของการขยายผลเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม ไปยังบริษัทผู้ผลิตน้ำดื่มรายย่อยอื่นๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

นายอภิภพ พิงชาญชัยกุล รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การพัฒนาของอุตสาหกรรมพลาสติกตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี ควบคู่กับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายและจากคามนิยมนี้เราจึงขาดความเข้าใจการใช้งานผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ถูกต้องและระบบการจัดการขยะพลาสติกหลังการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้น กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการภาคเอกชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน โดยนำหลักการของ Circular Economy มาใช้ในการผลิตเพื่อนำพลาสติกกลับมาใช้งานอย่างคุ้มค่ามากที่สุด และลดการผลิตสินค้าพลาสติกที่เกินความจำเป็น เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะพลาสติก จึงร่วมสนับสนุนการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม